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การประชุมประจ าปีสภาผู้ว่าการธนาคารพฒันาเอเชีย คร้ังที ่56 
____________________________________________________ 

 

นายพรชัย ฐีระเวช ผูอ้  านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง 
เปิดเผยว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัไดเ้ขา้ร่วมการประชุมประจ าปีสภาผูว้า่การ
ธนาคารพฒันาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ในฐานะผูว้า่การของประเทศไทยใน ADB ในระหวา่งวนัท่ี 
2 – 5 พฤษภาคม  2566 ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี  โดยในวันท่ี  4 พฤษภาคม 2566 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงั ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมต่าง ๆ โดยมีผลการประชุม ดงัน้ี  

1. การประชุม Business Session ประธาน ADB รายงานผลการด าเนินงานในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา      
ซ่ึงมุ่งเนน้ไปท่ีการให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการฟ้ืนตวัจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) และรับมือกบัความทา้ทายทางเศรษฐกิจในดา้นต่าง ๆ เช่น ผลกระทบจากปัญหารัฐภูมิศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกท่ีล่าชา้ ความมัน่คงดา้นอาหาร เป็นตน้ ซ่ึงผูว้า่การ ADB ของประเทศสมาชิกได้
ร่วมแลกเปล่ียนความเห็นและแนวนโยบายการด าเนินงานของ ADB ภายใตแ้นวคิด “Rebounding Asia: Recover, 
Reconnect, and Reform” โดยไดมี้การเรียกร้องให้ ADB ใหค้วามช่วยเหลือแก่สมาชิกโดยเฉพาะประเทศก าลงัพฒันา
ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อสนับสนุนการฟ้ืนตวัจากผลกระทบของCOVID-19 ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน และภาวะเงินเฟ้อ 
รวมทั้งให ้ADB สนบัสนุนประเทศสมาชิกในการรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเปล่ียนผา่นดา้น
พลงังาน ในโอกาสน้ี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัไดก้ล่าวถอ้ยแถลงวา่ประเทศไทยสนบัสนุนแนวคิดดงักล่าว
ของ ADB และเสนอแนะADB ให้ความส าคัญการแก้ไขปัญหาความยากจนและการเจริญเติบโตอย่างทั่วถึง 
โดยเฉพาะภาคการเกษตรท่ีมีความเปราะบางและไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่าง
รุนแรง และเพื่อให้บรรลุถึงผลดงักล่าวจึงแนะน าให้ ADB พิจารณาน าโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-
เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) ซ่ึงเป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทยประยุกตใ์ชใ้น
การสนบัสนุนประเทศสมาชิกอ่ืนต่อไป   

2. การประชุมเต็มคณะของสภาผูว้า่การ ADB (Plenary Session)ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ภายใตห้ัวข้อ “Boosting ADB’s Lending Capacity” เพื่อหารือถึงแนวทางท่ี ADB จะเพิ่มศกัยภาพในการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของประเทศสมาชิกท่ีเพิ่มมากข้ึนภายหลงัจากวิกฤตต่าง ๆ โดย
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ประเทศไทยเห็นดว้ยกบัADB ในการขยายความช่วยเหลือ
ทางการเงินใหแ้ก่ประเทศสมาชิก และแนะน าให ้ADB พฒันานวตักรรมทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพในการให้ความ
ช่วยเหลือประเทศสมาชิกมากยิ่งข้ึนรวมถึงแสวงหาความร่วมมือกบัธนาคารเพื่อการพฒันาอ่ืนโดยค านึงถึงความ
มัน่คงทางการเงิน 
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นอกจากน้ี ในห้วงการประชุมประจ าปีสภาผูว้่าการ ADB รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัได้มี
โอกาสหารือทวิภาคีกับMr. Hayashi Nobumitsu, Governor, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) เพื่อ
หารือเก่ียวกบัสภาวะเศรษฐกิจโลก และนโยบายดา้นโครงสร้างพื้นฐานและการเปล่ียนผา่นดา้นพลงังานของประเทศ
ไทย และไดแ้สดงความสนใจเขา้มาลงทุนในโครงการท่ีมีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

ทั้งน้ี การประชุมประจ าปีสภาผูว้่าการ ADB คร้ังต่อไป มีก าหนดจดัข้ึนในเดือนพฤษภาคม 2567    
ณ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย 
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กองนโยบายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั  
โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3607 

 


